
 
Hverfisráð Árbæjar 

 
Ár 2018, þriðjudaginn 8. maí, var haldinn 145. fundur hverfisráðs Árbæjar. Fundurinn var 
haldinn í húsnæði heimaþjónustu efri byggða, Hraunbæ 119 og hófst hann kl. 16:15. 
Viðstödd voru: Þorkell Heiðarsson, Alda Magnúsdóttir og Hildur Hrönn Oddsdóttir. Einnig 
voru viðstödd: Hörður Gunnarsson áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallavina, Elvar Örn 
Þórisson, fulltrúi íbúasamtaka Árbæjar, Arna Hrönn Aradóttir, fulltrúi íbúasamtaka 
Norðlingaholts og Sólveig Reynisdóttir framkvæmdastjóri ÞÁG.  
Fundarritari var Trausti Jónsson verkefnastjóri ÞÁG. 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Lagðar fram umsóknir í hverfissjóð Reykjavíkur.  

 
Samþykkt að veita íbúasamtökum Árbæjar styrk að fjárhæð kr. 1.294.000 vegna 
sumarhátíðar Árbæjar 2018. 
Samþykkt að veita Áhugamönnum um uppbyggingu tónlistarlífs í Árbæ styrk að 
fjárhæð kr. 600.000 vegna fjölskylduútitónleika. 

 
2. Fram fer umræða um uppstillingu kjörseðils í Hverfið mitt 2018. 

 
3. Fram fer umræða um lokafund hverfisráðs Árbæjar.  

 
Fundi slitið kl. 17:34 
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